



ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้รับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น บัดนี้ การรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะวิทยาการจัดการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณะบดี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ เรียงลำดับตามตัวอักษรดังต่อไปนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสสรดา พิชญธีรนาถ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เหมวดี ภายใหญ่

ให้บุคคลที่มีรายชื่อข้างต้น จัดทำเอกสารแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ จำนวน ๗ ชุด และนำส่งด้วยตนเองที่งานการประชุมและกิจการสภาฯ ชั้น ๗ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายในวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ไม่เกินเวลา ๑๒.๐๐ น. หากไม่นำส่งเอกสารภายในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะวิทยาการจัดการกำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ นำเสนอแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการคณะ ต่อคณะกรรมการสรรหาคณะบดีฯ คนละไม่เกิน ๑๐ นาที โดยไม่มีการซักถาม ในวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้ายประกาศ) และเปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมรับฟัง

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ

**กำหนดการนำเสนอแนวนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการคณะ  
ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ**

ลำดับ ที่	วัน / เวลา	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	สถานที่
๑	วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.	- ผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณบดี ทั้ง ๔ คณะ รายงานตัวเพื่อนำเสนอแนวนโยบาย และยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการคณะ - ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ ประชุมชี้แจงต่อผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็น คณบดี ทั้ง ๔ คณะ	คณะกรรมการ สรรหาฯ	ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๒	เวลา ๐๙.๐๐ น.	ผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณบดีคณะครุศาสตร์ จำนวน ๒ คน ได้แก่ ๑. ผศ.ดร.จุฑามาส ศรีจันทร์ ๒. ผศ.ดร.วรายศ หล้าหา นำเสนอแนวนโยบาย และยุทธศาสตร์ใน การบริหารจัดการคณะ ต่อคณะกรรมการ สรรหาคณบดีฯ	คณะกรรมการ สรรหาฯ	ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๓	เวลา ๐๙.๔๕ น.	ผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม จำนวน ๒ คน ได้แก่ ๑. ผศ.กานต์ จันทร์ ๒. ผศ.ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ นำเสนอแนวนโยบาย และยุทธศาสตร์ใน การบริหารจัดการคณะ ต่อคณะกรรมการ สรรหาคณบดีฯ	คณะกรรมการ สรรหาฯ	ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๔	เวลา ๑๐.๒๐ น.	ผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณบดีคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๓ คน ได้แก่ ๑. รศ.ดร.นัยนา อรรถจนาท ๒. ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร ๓. ผศ.ศรีณยพัชร จิตพิไล นำเสนอแนวนโยบาย และยุทธศาสตร์ใน การบริหารจัดการคณะ ต่อคณะกรรมการ สรรหาคณบดีฯ	คณะกรรมการ สรรหาฯ	ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๕	เวลา ๑๑.๓๐ น.	ผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณบดีคณะ วิทยาการจัดการ จำนวน ๒ คน ได้แก่ ๑. ผศ.ดร.ลักสรดา พิษญาธีรนารถ ๒. ผศ.เหมวดี ภายใหญ่ นำเสนอแนวนโยบาย และยุทธศาสตร์ใน การบริหารจัดการคณะ ต่อคณะกรรมการ สรรหาคณบดีฯ	คณะกรรมการ สรรหาฯ	ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

